

[จัดเต็ม] ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้ง ผอ.มัธยมฯ ยื่นหนังสือแก้ไขเกณฑ์ สัดส่วนขยาย ผอ.-รองฯ ก่อนเรียกผู้ขึ้นบัญชีบรรจุแต่งตั้งฯ

นำเสนอเมื่อ : 7 ส.ค. 2558

หลังจากที่ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 63-66/2558 (รุ่นเพชรมัธยมเสมา 58) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการขยายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และได้มีการแถลงข่าวที่ห้องศิริวัน โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 แล้วนั้น ได้มีการจัดส่งผู้แทนเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้





5 สิงหาคม

2558 : นายวัชรินทร์ โตขาว (สพม.13 จ.ตรัง) และนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (สพม.33 จ.สุรินทร์) เป็นผู้แทนผู้ผ่านการพัฒนาฯ รุ่นที่ 63-66/2558 ได้เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือและให้ขอแนะนำที่มีประโยชน์



6 สิงหาคม

2558 : นายวัชรินทร์ โตขาว (สพม.13 จ.ตรัง) พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล (สพม.2-กรุงเทพมหานคร) และนายณพงศ์ เลื่อมใส (สพม.4 จ.ปทุมธานี) เป็นผู้แทนผู้ผ่านการพัฒนา รุ่นที่ 63-66/2558

ได้เข้ายื่นหนังสือและนำเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นของเรื่องดังกล่าว ต่อนายดวง

อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่รัฐสภา

ทั้งนี้ **สาระสำคัญ**ที่ผู้ผ่านการพัฒนา **ขอให้มีการแก้ไข**หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สพฐ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีชื่อขึ้นบัญชีบรรจุแต่งตั้งของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 3 ข้อ คือ

1. การกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย ให้กำหนดให้ชัดเจนว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ย้ายไปเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้ย้ายไปเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพื่อป้องกันมิให้มีการย้ายข้ามระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. กรณีไม่มีผู้ย้ายลงตำแหน่งว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

3. ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์

ขอให้ชะลอการรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ขอย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาไว้ก่อน

หมายเหตุ : หากมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

ขอบคุณที่มาภาพและข่าวจาก เว็บไซต์ anantasook.com วันที่ 6 สิงหาคม 2558